

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.10 แนวโน้มอ่อนค่า ตลาดจับตาถ้อยแถลง BoE-ECB ประเมินนโยบายการเงิน

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.พ. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 36.10 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากปิดวันก่อน

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท อาจเผชิญแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าได้บ้าง หลังดอลลาร์สหรัฐกลับมารีบาวด์แข็งค่าขึ้น ขณะเดียวกัน โพล์ธุรกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ โพล์ธุรกรรมซื้อทองคำ รวมถึงน้ำมันดิบ มีส่วนกดดันให้เงินบาทผันผวนอ่อนค่าได้บ้าง

นอกจากนี้ รายงาน GDP ไตรมาส 4 ปี 2566 ของไทยที่ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้นักวิเคราะห์ต่างชาติ คาดหวังว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะทยอยลดดอกเบี้ยลงได้ในปีนี้ ซึ่งมุมมองดังกล่าวอาจกดดันให้เงินบาทผันผวนอ่อนค่าได้บ้าง

วันนี้ ตลาดรอลุ้นว่าธนาคารกลางจีน (PBOC) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ขั้นต้น (Loan Prime Rate) เพื่อช่วยหนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจหรือไม่ นอกจากนี้ ตลาดรอจับตาถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลัก ทั้งธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มนโยบายการเงิน

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้จะอยู่ที่ระดับ 35.90-36.20 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 150.25 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นที่ระดับ 149.93 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0768 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นที่ระดับ 1.0774 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท. อยู่ที่ระดับ 35.941 บาท/ดอลลาร์

-นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่าน X ขอให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จัดประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยไม่ต้องคอยการประชุมตามกำหนดการปกติ ซึ่งจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 10 เม.ย.67 หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สภาพัฒน์รายงานเมื่อวานนี้ บ่งบอกถึงสถานะเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในภาวะ Critical stage

-ตลาดเงิน ตลาดหุ้น ตลาดทองคำ ตลาดน้ำมัน และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 19 ก.พ. เนื่องในวันประธานาธิบดี

-ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าขั้นต้น (LPR) ประเภท 5 ปีลง 0.25% สู่ระดับ 3.95% ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประเภทดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน หรือนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.66 ทั้งนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีจะช่วยลดภาระให้กับภาคครัวเรือนและจะช่วยกระตุ้นการซื้อบ้านในจีนให้ปรับตัวสูงขึ้นด้วย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-สหรัฐฯ ได้เสนอร่างมติต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงชั่วคราวในสงครามอิสราเอล-ฮามาส และคัดค้านการโจมตีภาคพื้นดินครั้งใหญ่โดยอิสราเอล ในเมืองราฟาห์

-ธนาคารกลางเยอรมนี (บุนเดสแบงก์) ออกรายงานประจำเดือนก.พ. ระบุว่า เศรษฐกิจเยอรมนีมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว เนื่องจากอุปสงค์ภายนอกประเทศมีความอ่อนแอ ขณะที่ผู้บริโภคยังคงมีท่าทีระมัดระวังในการใช้จ่าย และการลงทุนในประเทศถูกจำกัดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับสูง

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะมีการรายงานในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนม.ค.จาก Conference Board, คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 30-31 ม.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต และภาคบริการขั้นต้นเดือนก.พ. และยอดขายบ้านมือสอง เป็นต้น

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้